

'หมอซิด' เข้มตรวจ

เมาไม่ขับ-สกัดโรค คนกักตัว. คึกคัก

บรรยากาศเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว
ฉลองวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่คึกคัก ถนนมุ่งหน้าสู่
ภาคอีสาน เหนือ และตะวันออก ★ มีต่อหน้า 20

'หมอซิด' เข้ม ☆ ต่อจากหน้า 1
การจราจรหนาแน่น ที่ จ.ชัยนาท เกิดอุบัติเหตุรถ
ชนกันหลายจุดติดสะสมยาวกว่า 5 กม. ด้าน "ศักดิ์สยาม"
นั่ง ฮ.สำรวจเส้นทางพหลโยธิน-มิตรภาพวางแผน
เร่งระบายรถขณะที่นายกฯห่วงใยประชาชนแก่กลับบ้าน
ย้ำผู้ขับขี่เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร และหลัง
เดินทางกลับให้ Work from Home เป็นเวลา
1 สัปดาห์ สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19

บรรยากาศการเดินทางกลับบ้านไปฉลอง
เทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 29 ธ.ค.
มีประชาชนไปใช้บริการรถโดยสารบริเวณสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) กทม. คึกคัก ส่วนใหญ่
เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีนายสัญญา
บัญชาวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง
จำกัด (บขส.) ไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

จากนั้นเปิดเผยว่าได้จัดรถโดยสาร (รถบขส. รถร่วม
รถตู้) ให้บริการในเที่ยวขาไป-ขากลับ 5,122 เที่ยว
รองรับผู้โดยสารจำนวน 48,768 คน คาดว่าวันนี้
(29 ธ.ค.) จะมีผู้โดยสารใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 5-6
หมื่นคน โดยมีการคุมตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย
ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ประตูทางเข้าชั้น 1 และ 8
หน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต)

ส่วนสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้า
ไปภาคเหนือช่วงตั้งแต่ จ.พระนครศรีอยุธยา มี
ปริมาณรถวิ่งเต็มทุกช่อง โดยเฉพาะช่วงสี่แยกไฟแดง
ทางน้ำสาคร.ม.โนนรมย์ จ.ชัยนาทเกิดอุบัติเหตุชนกัน
หลายจุดเสียหายกว่า 15 คัน ส่งผลให้รถติดสะสม
ยาวกว่า 5 กม. เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงต้องนำ
รถยกมาเคลียร์เส้นทางให้รถสัญจรได้คล่องตัวขึ้น
ขณะที่ถนนพหลโยธินบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์
อ.เมืองนครสวรรค์ ที่มักมีปัญหารถติดอย่างหนัก
ช่วงเทศกาลปีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้เปิดช่อง



▲ **รถติดยาว** สภาพการจราจรบริเวณถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่ 36 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มุ่งหน้าภาคอีสาน มีรถสะสมหนาแน่น หลัง
ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ตำรวจทางหลวงต้องจัดทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถ.

ทางพิเศษบริเวณสะพานเดชาติวงศ์ถาวรรับรถวิ่งขึ้นเหนือ อีกทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้ขับขี่ไปใช้เส้นทางถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวง 22) ไม่ต้องผ่านกลางตัวเมืองนครสวรรค์ นอกจากนี้ตำรวจจราจรได้ปิดจุดกลับรถในบางจุด เพื่อเร่งระบายรถให้วิ่งได้ต่อเนื่อง

ขณะที่ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้า ตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงศรีนครคีตกรวยช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถให้วิ่งสะดวกขึ้น กระทั่งถึงช่วงขึ้นเนินกลางดง กม.ที่ 37 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึง กม.ที่ 52 บริเวณหน้าฟาร์มโชคชัย ต.กลางดง อ.ปากช่อง รถวิ่งได้ช้าลงแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ ส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่กรมทางหลวงขอความร่วมมือหยุดวิ่งตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64-4 ม.ค.65 เป็นช่วงของรถวิ่ง 7 วันอันตราย ยกเว้นรถขนส่งสินค้าจำเป็นพวกน้ำมันเชื้อเพลิง พืชผักผลไม้ และอาหารทะเล

เช่นเดียวกับถนนทางหลวงสาย 331 และ 304 (ปราจีนบุรี-นครราชสีมา) เส้นทางภาคตะวันออกมีปริมาณรถมาก โดยเฉพาะช่วงเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เขตรอยต่อ ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี รถติดสะสมจากปัญหาถนนยังไม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ อีกจุดช่วงขึ้นเขาศาลปู่โตน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ไปจนถึง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อีกทั้งมีรถบรรทุกวิ่งช้า ตำรวจสภ.วังขนายแดง อ.นาดี ได้ตั้งจุดลงเวลาของรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางลงเขา เพื่อให้ไซเฟอร์มีเวลาพักและตรวจสอบสภาพรถก่อนลงเขาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นั่งเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจทอม.บินสำรวจดูสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธิน จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพไปลงที่สนาม ร.ร.คลองไผ่วิทยา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ถนนมิตรภาพเขตเทศบาลตำบลคลองไผ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่ จากนั้นนั่งเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพรถบนถนน 304 (นครราชสีมา-ปราจีนบุรี) ที่คาดว่าช่วงช่วงนี้จะมีรถหนาแน่นมากขึ้น

จากนั้นในช่วงบ่ายนายศักดิ์สยามเดินทางไปเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ปีใหม่ปลอดภัยโควิด-19 ลดอุบัติเหตุทางถนน" ที่หมอชิดจัดโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาครัฐและเอกชน นายศักดิ์สยามกล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ปีนี้อาจจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากทำให้มีรถสะสมมาก โดยเฉพาะช่วงขึ้นลงเนินถนนลาดชัน บริเวณก่อนถึงสถานีบริการน้ำมัน ได้สั่งให้กรมทางหลวงและหน่วยงานต่างๆจัดการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางภาคอีสานได้เปิดใช้ชั่วคราวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. ซึ่งเป็นทางยกระดับถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านเขื่อนลำนะคง จ.นครราชสีมา ผังงานเข้าเพื่อแบ่งเบาการจราจรบนถนนมิตรภาพ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ทวงโยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำผู้ขับขี่รถยนต์ยานพาหนะเคารถ และปฏิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน เพื่อให้การเดินทางไปสู่ที่หมายอย่างปลอดภัย พร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด ดังนั้น หลังเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาแล้วก็ขอความร่วมมือให้ทำงานจากบ้าน (Work from Home) 1 สัปดาห์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสายวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนมอบความสุขปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ 2565" รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ (1) โครงการ Smart Safety Zone 4.0 (2) โครงการฝากบ้าน 4.0 และ (3) โครงการ CCTV ระวังภัย ระยะที่ 2 ใน กทม. 8,500 ตัว และพื้นที่ บข.ภ.1 อีก 5,000 ตัว 2.ด้านการสืบสวน ได้แก่ (1) โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

แบบครบวงจร และ (2) โครงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เป็นโครงการที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

3.ด้านการท่องเที่ยวปลอดภัย ได้แก่ (1) โครงการสุขภาพบุรุษจราจร เพื่อสร้างตำรวจจราจรต้นแบบตามหลัก 5 S คือ smile smart salute service mind standard (2) โครงการโบสถ์อิเล็กทรอนิกส์และ (3) โครงการ TOURIST POLICE I LERT U 4.ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจที่ได้แก่ (1) ตำรวจจิตอาสาบริจาคโลหิต และ (2) ตำรวจจิตอาสาอบอุบยังชีพ 5.ด้านการอำนวยความสะดวก ได้แก่ โครงการแจ้งความคดีออนไลน์ได้ทุกท้องที่ และ 6.ด้านสวัสดิการกำลังพล (เปิดบ้านตำรวจ) ได้แก่ (1) การฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อ COVID ฟรี และ (2) ส่วนลดโรงแรมที่พักเป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบสวัสดิการด้านส่วนลดในการเข้ารับบริการที่พักสถานตากอากาศ โดยคิดอัตราห้องพักอัตราเดียวกับข้าราชการตำรวจ สามารถใช้สิทธิของห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 15 ม.ค.65 และสามารถนำสิทธิเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64 ถึง 31 มี.ค.65

เย็นวันเดียวกัน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบ.ช.น. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์เผยว่า คาดว่าวันพรุ่งนี้ (30 ธ.ค.) จะมีประชาชนมาใช้บริการที่ขนส่งนับแสนคน ปีนี้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ภายในสถานีขนส่งและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด แต่ยังไม่มีพนักงานขับรถโดยสารทำผิด ถือเป็นมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ทำได้ในเกณฑ์ดี